

## **Một Năm Nhìn Lại**

Chủ tịch HĐTU/HĐVN- Nguyễn Văn Thuát

Mùa hè đang trở về trên miền bắc bán cầu mang đến những ngày nắng rực rỡ lại đông thời là những ngày đông với cây cảnh trụi lá run rẩy trước từng cơn gió lạnh tại Úc. Thấm thoát mà một năm đã qua. Trước khi bước sang năm thứ hai của nhiệm kỳ Ban Thường Vụ, tưởng cũng nên dành chút thì giờ nhìn lại đoạn đường đã qua và từ đó hoạch định những bước tiến mới.

### **Một năm, nhiều nỗ lực**

Bản tin và tập san Trường (TST): Thật đáng vui mừng khi thấy 4 bản tin HĐVN đã được phát hành đều đặn trong năm qua nhờ nỗ lực của các trưởng phụ trách: Hoàng Kim Châu, Nguyễn Phước Hoàn, Phạm Trọng Hạnh và Nguyễn Thị Liên Hương. Tập san Trường do hai trưởng Nguyễn Công Trứ và Lê Thùy Lan đảm trách cũng đã ấn hành được 2 số. Bản tin và tập san Trường vốn là nhịp cầu góp phần nối liền các đơn vị HĐVN sinh hoạt rải rác trên nhiều quốc gia, đồng thời cũng là phương tiện giới thiệu sinh hoạt HĐVN với thân hữu và phụ huynh HDS. Dĩ nhiên, bản tin và tập san Trường còn rất nhiều khía cạnh cần được cải tiến, thí dụ như sự phát hành cần được rộng rãi hơn để mỗi HDS đều biết đến, đặc biệt là mỗi trưởng và tráng sinh đều có được một bản TST, thí dụ như cần có thêm phần ngoại ngữ (ít nhất là Anh ngữ) để các bạn trẻ đọc được dễ dàng hơn và cũng để các hội HĐ quốc gia cùng Văn Phòng HĐ Thế Giới chia sẻ được những sinh hoạt sống động và hữu ích của HĐVN.... Và còn nhiều, rất nhiều thí dụ khác nữa. Ban Thường Vụ HĐTU luôn luôn mời gọi và chào đón những đóng góp nhằm xây dựng thêm cho tập san Trường nói riêng và Phong Trào HĐVN nói chung.

Trang nhà trên mạng lưới của HĐVN cũng đã được liên tục cải tiến với nhiều tiết mục và nhiều tài liệu theo chủ trương biến nơi này thành trung tâm dữ kiện của HĐVN và cho HĐVN nhờ sự đóng góp của các trưởng trách nhiệm Trần Văn Long, Đỗ Minh Trí và Trần Gia Bình với sự yểm trợ của Trưởng Tổng Thư Ký Trần Hoàng Thân.

Trương mục và tư cách pháp nhân: Trước tình trạng ngưng hoạt động của trương mục và tư cách pháp

nhân ghi danh tại Texas, trương mục và tư cách pháp nhân “HĐVN” đã được cấp tốc giải quyết tại Virginia nhờ nỗ lực của nhiều Trưởng, đặc biệt là của Trưởng Thủ Quỹ Nguyễn Đức Tùng. Trương mục đã hoạt động đều trong ngót năm qua và hướng tới là mang lại khả năng cấp biên nhận khấu trừ thuế cho những ân nhân có nhã ý tặng hiến cho HĐVN.

Chương trình hoạt động, ngân sách và thủ tục tài chánh: Chương trình hoạt động và ngân sách cho tài khóa 2002-2003 đã được công bố sau những góp ý trong HĐTU đã cung cấp cho toàn thể một cái nhìn tổng quát về hướng tới chung trong thời gian sắp tới. Thủ tục ngân sách và tài chánh được Tr. Mai Quốc Tuấn dự thảo và được Trưởng Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh Phạm Ngọc Quế Chi cùng nhiều Trưởng khác góp ý, đang được bàn thảo rộng rãi, chắc chắn từ những bước đầu hôm nay, phương thức điều hành về tài chánh của HĐTU sẽ được ngày càng thêm phần hoàn hảo.

Nguyên tắc huân chương: Các nguyên tắc về việc cấp huân chương do Ủy Ban Huân Chương soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Trưởng Nguyễn Trung Thoại đã hoàn tất và đã được đăng tải trong bản tin HĐVN cũng như Tập San Trường số này. Đây là lần đầu tiên mà một văn bản về việc cấp huân chương của HĐVN được công bố.

Hai khóa huấn luyện truyền thống dành cho trưởng HĐVN đã được tổ chức tại Jambville (Pháp) với 22 khóa sinh vào tháng 11.2002 và tại Wagga Wagga (Úc) với 34 khóa sinh vào tháng 4.2003 vừa qua. Sự thành công của hai khóa huấn luyện này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao tinh thần và kỹ năng của các trưởng HĐVN trong vùng. Nhằm cung cấp thêm tài liệu hướng dẫn hầu tạo nền tảng vững vàng và thống nhất cho các khóa truyền thống trong tương lai, Toán Huấn Luyện Trung Ương đang nỗ lực hoàn tất “Thủ Bản Huấn Luyện Truyền Thống” do Tr. Nghiêm Văn Thạch dự thảo.

Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN tại Florida vào thượng tuần tháng 7.2004 đã có Ban Tổ Chức do Tr. Hoàng Ngọc Châu đứng đầu. Thủ tục thuê đất trại tại Disney World đã được hoàn tất và mọi việc chuẩn bị đang được tiến hành.

Ban Tổ Chức trại họp bạn Thăng Tiến 8 cũng đã được thành lập vào tháng 5.2004 vừa qua và do Trưởng Dương Tiến Đạt hướng dẫn. Công tác chuẩn bị đang được Châu Orange County dành cho nhiều sự thuận lợi. Mặt khác, Ban Thường Vụ cũng đã tiếp xúc với Văn Phòng Trung Ương của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ về cuộc họp bạn này.

Tin vui chung cho toàn thể là có năm (5) Liên Đoàn mới được thành lập trong năm qua. Đó là các Liên Đoàn Thăng Long tại Minnesota, Bạch Đằng tại Boston, Thuận Hóa tại Paris, Bách Việt và Hoa Lư tại San José

Công tác gây quỹ cho HĐTƯ cũng được tiến hành qua Club 50+, bán huy hiệu HĐ, ngoài phần đóng góp yểm trợ sinh hoạt chung từ các đơn vị. Chi Nhánh Úc cũng đã dành cho HĐTƯ một ngàn Mỹ kim sau chuyến lưu diễn lần thứ nhì của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang tại Úc, một dự án quảng bá và gây quỹ rất thành công vào tháng 5.2003 vừa qua. Tr. Lương Hoàng Nam cũng cho hay là Ban Tổ Chức Thăng Tiến 7 dành năm trăm Mỹ kim trích từ số tiền thặng dư sau trại họp bạn này để yểm trợ HĐTƯ.

Một thành quả khác tuy khiêm nhường nhưng rất thực tế là HĐViệt Nam qua Chi Nhánh Úc đã trợ giúp ngân khoản bốn ngàn Úc kim cho các trẻ em khuyết tật tại Việt Nam nhờ vào dự án gây quỹ nói trên.

Một vài công tác khác mới bắt đầu và phải cần có thêm thì giờ mới có thể hoàn tất một cách chu đáo được. Trong số này, có thể kể: Cẩm Nang Tổ Chức Các Trại Thăng Tiến nhằm giúp cho các ban tổ chức các trại họp bạn của HĐViệt Nam trong tương lai có được những kỹ thuật và kinh nghiệm từ các ban tổ chức trước, thủ tục ngân sách và tài chánh qui định những chi tiết cần thiết về tài chánh và thể thức thu chi. Các tài liệu khác cần thiết cho sinh hoạt cũng được ghi nhớ để tiến hành vào những năm tới.

### **Bài học rút tỉa được**

Công tác trong năm qua được tiến hành một cách tương đối có hiệu quả là nhờ một số anh chị em làm việc đều đặn và trong tinh thần đồng đội. Là một phong trào ở rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới, không có được những điều kiện tối thiểu của các hội

Hướng Đạo Quốc Gia khác (tư cách pháp nhân, trụ sở, nhân viên, phương tiện giao dịch...), HĐTƯ phải nỗ lực trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài. Quả là “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.

Phải thành thực mà nhận rằng bên cạnh những nỗ lực chung và những thành quả đầy phấn khởi nêu trên, sinh hoạt của HĐTƯ có nhiều điểm tiêu cực vẫn hiện hữu và cần được cải tiến. Trước tiên, có thể nói là vì không gian cách trở, sự liên lạc nhiều khi không dễ dàng và thuận lợi; vì vậy, nhiều công tác đã không thể được thực hiện một cách mau chóng như mong muốn. Thêm vào đó, chỉ cần một sự chậm trễ hoặc bất động của một vài thành viên vì lý do gì đó (sức khỏe, công ăn việc làm, gia đình, công tác cho đoàn thể khác, sự thờ ơ hoặc buồn phiền...) là công việc chung trong lãnh vực đó bị đình trệ.

Dù sự phân nhiệm đã được minh định, một vài thành viên đã không hề góp ý hoặc góp sức vào công việc chung, không hề cho biết kết quả của nhiệm vụ mình đang đảm trách (nếu công tác giao phó đang được tiến hành một cách âm thầm). Phục vụ trên căn bản tự nguyện, ưu tiên làm việc cho HĐTƯ thường khi chỉ trong một giới hạn nhất định và việc thay đổi nhân sự không phải dễ dàng và nhanh chóng như trong các tổ chức chuyên nghiệp mà mọi người cần làm việc để mưu sinh.

Ngoài ra, cũng còn một vài thử thách khác như: phương pháp làm việc khoa học và hợp lý vẫn chưa được hoàn toàn chấp nhận và áp dụng một cách nghiêm chỉnh, sự cách biệt về cách nhìn vấn đề vì khác thế hệ và khác môi trường sống, thái độ ‘yêu cầu nhiều, nhưng ít hoặc không sẵn lòng đóng góp’ ... Hoạt động chung của HĐTƯ sẽ được khả quan hơn nếu những trở ngại này được khắc phục.

### **Việc trong năm tới**

Rõ ràng là những công tác đã bắt đầu và đang tiến hành cần được tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Riêng các công tác kể sau cần được quan tâm vì có tầm quan trọng đặc biệt: Thủ bản huấn luyện truyền thống cần được hoàn tất và ấn hành để làm căn bản cho các khóa huấn luyện trong tương lai. Theo dự

trừ, sẽ còn có hai khóa truyền thống trong thời gian tới. Đó là các khóa tại Pháp vào tháng 11.2003 và tại California Hoa Kỳ vào cuối tháng 12.2003. Bốn khóa truyền thống sẽ mang lại thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để hoàn thành thủ bản huấn luyện.

Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN tại Florida chắc chắn sẽ là một sinh hoạt hấp dẫn và hữu ích vì ngoài cơ hội họp mặt và giải quyết các việc chung, Florida còn là một địa điểm du lịch được ưa chuộng. Trong khi đó, tuy cuộc họp bạn HĐVN lần thứ tám hãy còn ngót 3 năm để chuẩn bị, nhưng chắc chắn công tác gây quỹ cần được ráo riết tiến hành. Với khối lượng đồng đảo người Việt tại miền Nam Cali cũng như tổng số HĐVN hiện cư ngụ tại tiểu bang này, trại Thăng Tiến 8 có thể sẽ là cơ hội quy tụ đồng đảo trại sinh nhất từ trước đến nay và có thể cả số lượng đồng bào đến thăm viếng nữa.

*Sự liên lạc giữa HĐVN và HĐTG đã được duy trì ở mức độ bình thường nhờ những quan hệ tốt sẵn có*

# Thơ

## Hương Thơm Đất Mẹ

Nguyễn Thị Xuân Lan.

*Giữa nhộn nhịp ta như người câm nín  
Giữa phồn hoa ta như kẻ quê mùa,  
Lòng lạnh lùng chẳng ham muốn tranh đua  
Chỉ muốn sống ẩn mình trong góc tối.*

*Thân lưu lạc đâu còn gì sôi nổi.  
Hồn bơ vơ lạc lõng áng mây trôi  
Không quê hương đất tổ, sống đơn côi  
trong nước mắt hằn sâu niềm luyến tiếc.*



*của Tr. Vĩnh Đào với Văn Phòng HĐTG. Với sự thay đổi nhân sự lãnh đạo tại Văn Phòng Geneva và Manila, chúng ta cần có những nỗ lực mạnh mẽ để phát triển mối liên lạc này, nhất là vào thời gian trước Hội Nghị của Vùng Á châu và Thái Bình Dương tại Brunei vào tháng 12.2004. Nhìn chung, những công tác căn bản đều đã được bắt đầu, tuy tốc độ tiến hành trong mỗi lãnh vực lắm khi không được nhanh chóng như mong muốn vì nhiều lý do khác nhau. Trong một thế giới đang thay đổi mau chóng như hiện tại, nhu cầu đòi hỏi chúng ta luôn luôn cần có kế hoạch thích ứng để tiếp tục tiến tới. Đó chính là những thử thách liên tục mà chúng ta phải nỗ lực vượt qua hầu có thể đạt được mục đích chung. Và đó cũng chính là cơ hội thể hiện tinh thần đóng góp vào việc chung của mỗi chúng ta trong thời gian tới.*

**Nguyễn Văn Thuát**



*Năm tháng trôi qua bao năm ly biệt  
Biết bao giờ trở lại bến sông xưa?  
Ôi thương yêu đong biết mấy cho vừa.  
Dòng nước ngọt thơm như mùi sữa mẹ.*

*Non sông hỡi chờ ta với nhá!  
Dù mái đầu trắng toát tựa sương mai.  
Dù lưng còng gối mỏi vẫn không phai.  
Lời tự hứa khắc ghi trong tâm não.*

*Ta cố cầm hơi chờ giờ tuyết hão,  
Về quê xưa tìm lại chút hương yêu.  
Bao nhiêu năm ta vẫn nhớ thật nhiều.  
Hương tổ quốc thơm nồng hỏa tất cả.*